



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## Vietnam TVET Bulletin

Ngày 07/07 – 13/07/2022

### Mục lục

#### • TIN TIÊU ĐIỂM •

#### • TIN GDNN / ĐÀO TẠO NGHỀ •

##### CHÍNH SÁCH

*Đề Xuất Danh Mục Ngành, Nghề Đào Tạo Đặc Thù Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển KTXH, Quốc Phòng, An Ninh Chính Phủ Đề Nghị Tiếp Tục Chi 1.155 Tỷ Hỗ Trợ Người Lao Động Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp*

#### • TIN KINH DOANH & THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG •

##### HỢP TÁC NƯỚC NGOÀI

*Tập Huấn Khai Thác Thiết Bị Phòng E-Learning Và Quy Trình Sản Xuất Học Liệu Số  
Tham Quan Và Trao Đổi Kỹ Thuật Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Tiêu Chuẩn Đức Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế LILAMA 2  
Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề ASEAN Lần Thứ 13  
Thúc Đẩy Hợp Tác Thực Chất Giữa Các Địa Phương Của Đức Và Việt Nam  
Người Lao Động Được Vay Vốn Đến 100 Triệu Đồng Để Ký Quỹ Đi Làm Việc Tại Hàn Quốc  
Sinh Viên Cao Đẳng Thực Tập Có Lương 2.300 Euro/Tháng Tại Đức  
Bộ Ngoại Giao: Đã Đưa Về Nước 400 Người Việt Bị Cưỡng Bức Lao Động Ở Campuchia*

##### TIN TRONG NƯỚC

*17,1 Triệu Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Trong 6 Tháng Đầu Năm  
Lao Động Tại Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội Có Thu Nhập Cao Nhất Nước Trong Quý 2/2022  
5 Biến Động Lớn Về Xu Hướng Nguồn Nhân Lực Việt Nam 2022  
Gần Một Triệu Học Sinh Tham Gia Thi Tốt Nghiệp THPT 2022  
Hà Nội: Đào Tạo Gần 3.000 Lao Động Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa  
TP. Hà Nội Tuyển Sinh Và Đào Tạo Nghề Cho 101.620 Lao Động  
Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng Được Công Nhận Đạt Tiêu Chuẩn Kiểm Định Cơ Sở GDNN  
Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Của Quốc Hội Làm Việc Với Tỉnh Vĩnh Phúc Về GDNN  
Tăng Cường Sự Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Công Tác Giảm Nghèo Bền Vững Đến Năm 2030  
TP. HCM Phát Động Giải Thưởng Tôn Vinh Nhà Giáo Lĩnh Vực GDNN  
Kiên Giang: Thị Trường Lao Động Sôi Động Trở Lại  
Nhân Lực Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam: Yêu Cầu Từ Thị Trường*

###



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## • Tin Tiêu Điểm •

## • Tin GDNN / Đào Tạo Nghề •

### *Chính Sách*

#### **Đề Xuất Ngành, Nghề Đào Tạo Đặc Thù Đáp Ứng KTXH, Quốc Phòng, An Ninh**

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tăng cường tính tự chủ của các cơ sở GDNN. Theo điểm c Khoản 2 Điều 62 của Luật GDNN, người học được miễn học phí khi học các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu; các ngành, nghề chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ. Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đã đề xuất Danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên môn đặc thù, bao gồm: Một là, tên gọi ở trình độ trung cấp (thống nhất với Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH), bao gồm 454 ngành, nghề. Hai là, tên gọi ở trình độ cao đẳng (thống nhất với Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH), bao gồm 257 ngành, nghề. ([Bao Chinh Phu](#) Ngày 5/7)

#### **Chính Phủ Đề Nghị Chi 1.155 Tỷ Hỗ Trợ Người Lao Động Từ Quỹ Bảo Hiểm Thất Nghiệp**

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép tiếp tục chi 1.155 tỉ đồng để hỗ trợ cho người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn nhưng chưa nhận được tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết 03. Thời gian chi trả là 2 tháng kể từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý tiếp tục thực hiện hỗ trợ. Sau ngày 31-12-2021 (thời điểm hoàn thành hỗ trợ), vẫn còn hơn 414.000 lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đúng hạn, nhưng chưa được chi trả số tiền khoảng 1.155 tỉ đồng. Tính đến ngày 31-12-2021, gần 12,97 triệu người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ, không có sai sót hồ sơ được chi trả 30.800 tỉ đồng. Theo Chính phủ, kết dư Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp đến ngày 31-12-2021 là trên 60.600 tỉ đồng. ([Tuoi Tre](#), [VnEconomy](#), [Dan Tri](#), [Lao Dong](#) Ngày 11/7)

## • Tin Kinh Doanh & Thị Trường Lao Động •

### *Hợp tác Nước Ngoài*

#### **Tập Huấn Khai Thác Thiết Bị Phòng E-Learning Và Quy Trình Sản Xuất Học Liệu Số**

Ngày 27-30/6, Chương trình Hợp tác Việt-Đức ‘Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam’ (Chương trình TVET) đã tổ chức thành công khóa tập huấn về “Khai thác thiết bị phòng e-learning và quy trình sản xuất học liệu số” tại trường CĐ Kỹ Nghệ II, TP. Hồ Chí Minh. Tham dự khóa tập huấn có 35 học viên, bao gồm cán bộ đầu mối chuyên đổi số đại diện cho 11 Trường CĐ đối tác của Chương trình. Từ năm 2020, trong khuôn khổ các hoạt động đẩy mạnh chuyển đổi số trong GDNN, Chương trình TVET hỗ trợ 11 trường đối tác thiết bị và phần mềm để thiết lập phòng e-



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

learning. Nhằm giúp các trường tối ưu hóa nguồn lực này, đồng thời phát triển năng lực số cho đội ngũ giáo viên nòng cốt, hội thảo tập huấn về vận hành và khai thác hiệu quả thiết bị phòng e-learning và quy trình sản xuất học liệu số được triển khai. Hội thảo được tổ chức với phương pháp đào tạo thực hành, tập trung vào bài học thực tiễn, với toàn bộ kiến thức triển khai trên nền tảng học và thi trực tuyến (LMS). “Tuy là cán bộ lãnh đạo chưa từng trực tiếp phụ trách kỹ thuật, sau tập huấn, tôi tự tin mình có thể quay, lồng tiếng, tạo nên một video học liệu số dù chưa hoàn hảo. Cùng với đội ngũ nhà trường, chúng tôi sẽ sử dụng hiệu quả nhất hệ thống thiết bị, chương trình mà GIZ đã hỗ trợ”, TS. Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghiệp Huế chia sẻ. Khóa tập huấn bốn ngày trang bị cho các học viên kiến thức cần thiết để làm chủ cách thức sản xuất học liệu số trong GDNN – từ quy trình, phương pháp tư duy đến kỹ năng thực tiễn như sử dụng thiết bị, phần mềm và diễn trong trường quay. Trong thời gian ngắn của khóa tập huấn, các thầy cô phối hợp nhanh chóng để xây dựng kịch bản, sản xuất học liệu SCORM/AICC/xAPI, soạn PPT bằng phần mềm Camtasia. Bên cạnh đó, các học viên sử dụng máy ảnh, máy quay, làm việc trên các thiết bị của phòng studio và xử lý hậu kỳ bằng các phần mềm như Adobe Premiere, Adobe Audition. Bên cạnh việc nâng cao năng lực cho các học viên, mục tiêu của GIZ là xây dựng một cộng đồng những cán bộ và giảng viên nòng cốt về Chuyển đổi số trong GDNN. PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vũ – Giảng viên của khóa tập huấn nhận định, các học viên tham gia khóa học đều có thể nắm bắt cơ bản cách sử dụng các thiết bị số và quy trình sản xuất học liệu số, trong đó có nhiều cán bộ có năng lực và trình độ kỹ thuật chuyên sâu. “Đây là tài nguyên quan trọng nhất cần khai thác để tiếp tục kết nối, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng 11 trường đối tác cho các hoạt động xây dựng học liệu số sắp tới”, PGS khẳng định. TS. Bùi Văn Hưng – Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ Nghệ II – đơn vị hỗ trợ đăng cai tổ chức, nhấn mạnh: Trong bối cảnh GDNN hiện nay, giảng viên nào biết công nghệ mới, có kỹ năng, hiểu xu thế sẽ nắm bắt công nghệ trong học tập của tương lai. Đặc biệt trong bối cảnh chiến lược Phát triển GDNN đã được Thủ tướng phê duyệt. Tiên sĩ cho rằng, các kiến thức liên quan đến sản xuất học liệu số, đến ngành nghề số trong buổi tập huấn là nền tảng để các thầy cô tiếp tục vươn lên, hỗ trợ cho các trường để bước vào một giai đoạn mới của GDNN. ([TVET](#) Ngày 7/7)

## **Tham Quan Và Trao Đổi Kỹ Thuật Triển Khai Chương Trình Đào Tạo Tiêu Chuẩn Đức Tại Trường Cao Đẳng Công Nghệ Quốc Tế LILAMA 2**

Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ chuyển giao chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức cho nghề Cắt gọt kim loại (CGKL) và nghề Điện tử công nghiệp (ĐTCN), từ ngày 28-30/6, các giảng viên nòng cốt từ Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh (03 giảng viên CGKL, 03 giảng viên ĐTCN) và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức Hà Tĩnh (03 giảng viên CGKL) đã có chuyến thăm quan và trao đổi kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2. Hoạt động được triển khai với mục tiêu mong muốn hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn sâu và chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình Đào tạo phối hợp tại LILAMA2. Trong suốt ba ngày làm việc, các giảng viên nhân rộng của trường LILAMA 2 đã đồng hành cùng nhóm giảng viên nòng cốt từ Hà Tĩnh và Bắc Ninh thực hiện một chuỗi các hoạt động với 06 mục tiêu chính: (1) thăm quan cơ sở vật chất dạy nghề tại trường LILAMA2; (2) quan sát và dự giờ đào tạo sinh viên tại LILAMA 2; (3) trao đổi chuyên môn và thực hành biên soạn tài liệu dạy và học; (4) trao đổi kinh nghiệm hợp tác với doanh nghiệp tham gia mô hình đào tạo phối hợp; (5) chia sẻ phương pháp xây dựng kế hoạch và nội dung đào tạo bao gồm cả phương thức quản lý sinh viên đào tạo tại doanh nghiệp; (6) chia sẻ về phương pháp tổ chức kỳ thi đánh giá (phần 1 và phần 2) cho cả hai



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

ngành đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức. Trong quá trình tham quan và khảo sát, nhóm giảng viên nông cốt từ Bắc Ninh và Hà Tĩnh cũng đã trực tiếp chia sẻ những khó khăn, thách thức mà nhà trường gặp phải trong quá trình triển khai đào tạo, từ đó để nhóm giảng viên nhân rộng của LILAMA 2 có thể hỗ trợ đưa ra những tư vấn, khuyến nghị phù hợp và sát với thực tế của nhà trường. Các giảng viên nông cốt nghề Điện tử công nghiệp từ Bắc Ninh đã được thực hành khảo sát vật tư thiết bị xưởng thực hành phục vụ đào tạo và thi đánh giá, đồng thời một phần nội dung cho tài liệu đào tạo cũng đã được biên soạn. Đặc biệt, các giảng viên Cắt gọt kim loại của Bắc Ninh và Hà Tĩnh đã có cơ hội thăm quan và dự giờ một lớp đào tạo của LILAMA 2 tại doanh nghiệp QH Plus (Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu). Thầy Trần Trung Hậu, Trưởng khoa Điện tử công nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh chia sẻ: “Cảm ơn GIZ và LILAMA 2 đã hỗ trợ tổ chức cho các giảng viên Bắc Ninh và Hà Tĩnh có chuyến thăm quan, học tập thật hiệu quả và ý nghĩa. Với sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các giảng viên của LILAMA 2 và GIZ, chúng tôi đã học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai đào tạo nghề Điện tử công nghiệp định hướng tiêu chuẩn CHLB Đức.” Từ năm 2021, các giảng viên nhân rộng của LILAMA 2 đã phối hợp với chuyên gia chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” thực hiện hoạt động hỗ trợ chuyển giao nhân rộng chương trình đào tạo định hướng tiêu chuẩn Đức cho nghề Cắt gọt Kim loại, Cơ điện tử và Điện tử Công nghiệp cho 07 cơ sở GDNN thuộc hệ thống. Hoạt động này được thực hiện trong khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ các Cơ sở GDNN Chất lượng cao”, thuộc Chương trình Hợp tác Việt-Đức “Đổi mới Đào tạo nghề tại Việt Nam”. Chương trình “Đổi mới Đào tạo nghề Việt Nam” được tài trợ bởi Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và Bộ LĐ-TB&XH phối hợp thực hiện. ([TVET](#) Ngày 6/7)

### **Chuẩn Bị Cho Kỳ Thi Kỹ Năng Nghề ASEAN Lần Thứ 13**

Tại Hội nghị Ủy Ban Tổ chức lần thứ nhất chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề ASEAN lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 7/2023 tại Singapore, PGS.TS Nguyễn Thị Việt Hương-Trưởng Ban Tổ chức thi Kỹ năng nghề Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục GDNN, đại biểu Chính thức của Việt Nam tại kỳ thi cho hay, hiện nay, các Kỳ thi Kỹ năng nghề ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc tăng cường “đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển” trong khu vực ASEAN, đặc biệt trong việc trang bị các kỹ năng đỉnh cao cho thanh niên trong khu vực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành, nghề. Qua đó góp phần tăng năng suất và năng lực cạnh tranh của các Quốc gia Thành viên ASEAN ở cả cấp độ quốc gia và khu vực. ([Lao Dong](#) Ngày 10/7)

### **Thúc Đẩy Hợp Tác Thực Chất Giữa Các Địa Phương Của Đức Và Việt Nam**

Từ ngày 6-7/7, đoàn công tác Đại sứ quán Việt Nam tại Đức do Đại sứ Vũ Quang Minh dẫn đầu đã tới thăm làm việc tại thành phố Wernigerode (thuộc bang Sachsen-Anhalt) nhằm trao đổi với lãnh đạo thành phố về các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa Wernigerode-Hội An, cũng như triển vọng mở ra hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ mong muốn Wernigerode và Hội An, cũng như các địa phương khác của Việt Nam, có thể tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề. ([Vietnam Plus](#) Ngày 8/7)



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## **Người Lao Động Được Vay Vốn 100 Triệu Đồng Để Ký Quỹ Đi Làm Tại Hàn Quốc**

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 8/7/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc. Theo đó, người lao động thuộc đối tượng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có nhu cầu vay vốn đi làm việc ở Hàn Quốc theo Thỏa thuận về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam trong Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) được vay đến 100 triệu đồng để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội mà không phải thực hiện bảo đảm tiền vay. Bộ LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người lao động thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc tại Hàn Quốc trong Chương trình EPS theo trình tự, thủ tục rút gọn. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 12/2020/QĐ-TTg quy định người lao động phải ký quỹ để đi làm việc tại Hàn Quốc nhằm hạn chế tình trạng người lao động ở nước sở tại quá hạn. Số tiền đặt cọc là 100 triệu đồng. ([Bao Dan Sinh](#), [Thi Truong Tai Chinh Tien Te](#), [Lao Dong](#), [Dang Cong San](#) Ngày 8/7)

## **Sinh Viên Cao Đẳng Thực Tập Có Lương 2.300 Euro/Tháng Tại Đức**

Ngày 7/7, Trường CĐ Viễn Đông tổ chức trao visa, hợp đồng thực tập có lương của Tập đoàn Y khoa Knappschaft (Đức) cho 17 sinh viên ngành điều dưỡng. Ở khóa đầu tiên, 17 sinh viên hoàn thành giai đoạn đào tạo tại Việt Nam (giai đoạn một 2 năm) đủ điều kiện đã được cấp visa, được ký hợp đồng để sang Đức (ngày 10-7) vừa thực tập có lương 2.300 euro/tháng vừa học chuyên tiếp để đạt trình độ cao đẳng ngành điều dưỡng chương trình quốc tế. Dự kiến từ nay đến cuối năm 2022 sẽ có thêm 2 khóa sang Đức và 10 khóa nữa sẽ sang Đức vào năm 2023. ([NLD](#) Ngày 7/7)

## **Bộ Ngoại Giao: Đã Đưa Về Nước 400 Người Việt Bị Cường Bức Lao Động Ở Campuchia**

Chiều 7/7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin về tình hình công nhân Việt Nam bị cưỡng bức lao động tại Campuchia, Người Phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: Với sự phối hợp của các cơ quan trong nước, đặc biệt là sự phối hợp rất chặt chẽ của phía Campuchia, đến nay, các cơ quan của hai bên đã đưa về nước khoảng 400 trường hợp, đồng thời hướng dẫn can thiệp và hỗ trợ pháp lý cho khoảng 1.500 trường hợp công nhân gặp khó khăn trong xuất cảnh, đi lại, gia hạn cư trú hay có các hành vi vi phạm pháp luật sở tại. Theo bà Người Phát ngôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã có đường dây nóng bảo hộ công dân 24/7, đường dây nóng của Cục Lãnh sự để tiếp nhận thông tin của các nạn nhân cũng như các thông tin cảnh báo khác; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng ở trong nước, đặc biệt là cơ quan báo chí để thông tin, tuyên truyền, cảnh báo và nâng cao nhận thức của người dân. Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước cũng như Campuchia tăng cường điều tra, triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, với mục tiêu



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

có thể giảm và sớm đẩy lùi tình trạng này. ([VOV](#), [PLO](#), [Vietnam Plus](#), [Bao Quoc Te](#), [Bao Giao Thong](#), [VTV](#), [Lao Dong](#) Ngày 7/7)

## **Tin Trong Nước**

### **17,1 Triệu Người Tham Gia Bảo Hiểm Xã Hội Trong 6 Tháng Đầu Năm**

Ước thực hiện đến hết tháng 6/2022, Việt Nam có trên 17,1 triệu người tham gia BHXH đạt 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi, (trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 1,5 triệu người); gần 14 triệu người tham gia BHYT đạt 27,55% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 5,13% so với cùng kỳ năm 2021; trên 86,8 triệu người tham gia BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 88,99% dân số. Toàn ngành đã giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho gần 6,3 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; giải quyết khoảng 409.000 người hưởng các chế độ BHTN; giải quyết cho gần 65 triệu lượt người KCB BHYT nội trú và ngoại trú... ([Bao Hiem Xa Hoi](#), [Lao Dong](#), [Lao Dong 1](#), [VTV](#), [Bao Dan Toc](#), [Thanh Tra](#) Ngày 8/7)

### **Lao Động Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội Thu Nhập Cao Nhất Nước Quý 2/2022**

Thông tin từ Tổng cục thống kê, thu nhập bình quân tháng của người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội, Đồng Nai và Bắc Ninh dẫn đầu cả nước trong quý II năm 2022. TP HCM dẫn đầu danh sách với 9,1 triệu đồng, tiếp theo là Bình Dương với 8,9 triệu đồng và Hà Nội với 8,7 triệu đồng. Đồng Nai và Bắc Ninh nằm trong top 5 với mức thu nhập trung bình tháng của người lao động là 8,6 triệu đồng và 8,3 triệu đồng. Về thu nhập theo lĩnh vực nghề nghiệp, nhóm ngành dịch vụ dẫn đầu với 7,8 triệu đồng, tiếp theo là công nghiệp và xây dựng với 7,5 triệu đồng và nông - lâm - thủy sản với 3,8 triệu đồng. Quý II, thu nhập bình quân tháng của người lao động cả nước là 6,6 triệu đồng, tăng 206 nghìn đồng so với quý trước và tăng 542 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương quý II là 7,5 triệu đồng, tăng khoảng 178.000 so với quý trước và tăng 707.000 đồng so với cùng kỳ năm 2021. ([Dan Tri](#), [GSO](#) Ngày 8/7)

### **5 Biến Động Lớn Về Xu Hướng Nguồn Nhân Lực Việt Nam 2022**

Theo số liệu từ các khảo sát của Anphabe cho thấy, tỷ lệ những người đã nghỉ việc muốn chuyển sang ngành khác rất cao. Trung bình cứ 10 người nghỉ việc, có 4 người muốn chuyển sang ngành khác (chiếm 40%). Trong đó, cao nhất đến từ ngành Viễn thông (66%); Du lịch (54%); Điện tử (53%); Vật liệu (53%); Quảng cáo (51%)... Bên cạnh đó, khi nghỉ việc, thay vì tiếp tục lựa chọn hình thức làm việc toàn thời gian cho các công ty, 14% người đi làm chia sẻ rằng họ sẽ nghỉ việc để làm công việc tự do (Freelance); 39% chọn làm công việc cố định nhưng vẫn sẵn sàng làm công việc Freelance hoặc làm thêm công việc thứ 2 (ví dụ bán hàng online). Mạng xã hội nghề nghiệp lớn nhất thế giới LinkedIn chia sẻ một hiện tượng đáng chú ý, đó là các thành viên trên mạng xã hội này ngày càng cởi mở đăng tải thông điệp “Open to Work – Đang tìm việc làm mới” trên profile cá nhân của họ. Với lượng người dùng 860 triệu thành viên trên toàn thế giới, thời điểm tháng 4/2022, có tới 260.000 trong số gần 4 triệu thành viên tại Việt Nam đã cập nhật



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

trạng thái “Open To Work”. Trong đó, 90% thành viên dù không đăng tải trạng thái “Open to Work” vẫn sẽ cởi mở phản hồi khi nhận được thông tin cơ hội việc làm mới. Đến tháng 12/2021, khảo sát nguồn nhân lực của Anphabe cũng “cảnh báo” tình trạng “nghỉ việc ồ ạt” đã lan tới Việt Nam khi tỷ lệ người đi làm đang tìm kiếm công việc mới trong 6 tháng gần nhất là 58%. Bước sang 2022, nhất là sau quý I, khi đã nhận lương thưởng, những hoạt động tìm kiếm công việc mới này đã nhanh chóng chuyển thành thực tế nghỉ việc rất cao được ghi nhận tại các doanh nghiệp, cao nhất so với ba năm trở lại đây. Trong đó, ngành Pháp lý, Nhân Sự, Marketing có tỷ lệ nghỉ việc cao nhất lên đến hơn 40%. Theo Anphabe, nguyên nhân cho tình trạng nghỉ việc ồ ạt và người ra đi cũng không hẳn mà “giữ quan hệ tốt” với công ty cũ là do mức độ gắn kết của người đi làm Việt Nam đang thấp chưa từng có. Trong đó, các biểu hiện thiếu tích cực nhất bao gồm việc người lao động thấy mơ hồ về tương lai tại công ty; không tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi khi đi làm; bị mệt mỏi và thiếu tinh thần để làm tốt công việc. ([Cong Thuong, Dien Dan Doanh Nghiep](#) Ngày 8/7)

### **Gần Một Triệu Học Sinh Tham Gia Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022**

Sáng ngày 7/7, 989.863 thí sinh đã tham dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đạt tỷ lệ 98,75% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 38 thí sinh F0. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022 bắt đầu với bài thi Ngữ văn vào sáng 7/7, và tiếp tục với bài thi Toán vào chiều ngày 7/7, tổ hợp Khoa học Tự nhiên hoặc Tổ hợp Khoa học Xã hội vào sáng 8/7, và bài thi Ngoại ngữ vào chiều 8/7. Toàn quốc có 63 hội đồng thi gồm 2.243 điểm thi với 42.293 phòng thi. ([Vietnam Plus, Tin Tuc, Bao Chinh Phu, VnEconomy, NLD, VietnamNet, Giao Duc Thoi Dai](#) Ngày 7/7)

### **Hà Nội: Đào Tạo Gần 3.000 Lao Động Tại Các Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa**

Tính đến thời điểm hiện nay, Sở LĐ-TB&XH TP. Hà Nội đã triển khai tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho gần 3.000 lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó: Đào tạo từ nguồn ngân sách Thành phố cho 365 lao động; đào tạo từ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp có liên kết, hợp tác với các cơ sở GDNN cho 2.500 lao động. ([Lao Dong](#) Ngày 5/7)

### **TP. Hà Nội Tuyển Sinh Và Đào Tạo Nghề Cho 101.620 Lao Động**

6 tháng đầu năm, TP. Hà Nội tuyển sinh và đào tạo cho 101.620 lượt người (trình độ cao đẳng 2.450 người; trung cấp 2.700 người; sơ cấp và dưới 3 tháng 96.470 người), đạt 45,26% kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tăng 194,5% so với cùng kỳ năm 2021. ([Lao Dong](#) Ngày 5/7)

### **Trường Cao Đẳng Du Lịch Hải Phòng Đạt Tiêu Chuẩn Kiểm Định Cơ Sở GDNN**

Sáng 6/7, Viện Đào tạo và Phát triển nhân lực công bố các Quyết định và trao Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn cho Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng. Với kết quả đánh giá khách quan, nghiêm túc, Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng đạt 93/100 điểm kiểm định cơ sở GDNN và 96/100 điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo nghề Kỹ thuật chế biến món ăn trình độ Cao đẳng. ([Haiphong, HCT](#) Ngày 6/7)



Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

## **Ủy Ban Văn Hoá Giáo Dục Của Quốc Hội Làm Việc Với Tỉnh Vĩnh Phúc Về GDNN**

Chiều 8/7, đoàn công tác của Ủy ban Văn hoá Giáo dục của Quốc hội do Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đức Vinh làm trưởng đoàn, đã thực hiện khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về GDNN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tính đến nay, toàn tỉnh có 33 cơ sở hoạt động GDNN, với quy mô tuyển sinh 47.510 người/năm. ([Quoc Hoi TV](#) Ngày 8/7)

## **Đà Nẵng: Tăng Cường Lãnh Đạo Của Đảng Đối Với Giảm Nghèo Bền Vững Đến 2030**

Mục tiêu của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2022-2025: Phấn đấu đến cuối năm 2025, không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố và 100% người lao động thuộc hộ nghèo có nhu cầu được đào tạo nghề, hỗ trợ kết nối, tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm. ([Danang](#) Ngày 8/7)

## **TP. HCM Phát Động Giải Thưởng Tôn Vinh Nhà Giáo Lĩnh Vực GDNN**

Ngày 6/7, Sở LĐ-TB&XH TP. HCM tổ chức hội nghị triển khai Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ I năm 2022 cho các trường thuộc hệ thống GDNN trên địa bàn TP.HCM. Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP. HCM, Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được UBND TP. HCM chỉ đạo tổ chức, do UBND TP xét trao tặng cho tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tựu nổi bật đóng góp trong lĩnh vực GDNN, góp phần thúc đẩy TP phát triển và hội nhập. Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được tổ chức hai năm một lần và sẽ trở thành giải thưởng truyền thống của TP. HCM. ([Dan Tri](#) Ngày 6/7)

## **Kiên Giang: Thị Trường Lao Động Sôi Động Trở Lại**

Tại Kiên Giang, số người có việc làm tăng so với cùng kỳ năm trước, nhất là lao động trong ngành dịch vụ, sản xuất công nghiệp, người lao động trở lại làm việc ở các khu, cụm công nghiệp, địa bàn trọng điểm tăng cao. Theo thống kê, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 20.000 lượt lao động, trong đó ngoài tỉnh trên 9.000 lượt, trong tỉnh trên 11.000 lượt. ([Lao Dong](#) Ngày 10/7)

## **Nhân Lực Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam: Yêu Cầu Từ Thị Trường**

Cùng với nhu cầu tuyển dụng lao động tăng cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển là điều nhiều địa phương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam quan tâm. Ông Vũ Xuân Hùng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo chính quy, Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH) nhìn nhận, thực tế có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc người lao động chưa có đủ kỹ năng vào làm việc. Có doanh nghiệp để tiết kiệm chi phí, sau khi tuyển lao động chỉ hướng dẫn trong một khoảng thời gian ngắn là đưa lao động vào dây chuyền làm việc. Điều này sẽ gây hệ lụy là năng suất lao động thấp, dẫn đến thu nhập của người lao động thấp. Chưa kể, một thời gian sau do không qua GDNN, không có kiến thức “nền”, người lao động sẽ





Implemented by  
**giz** Deutsche Gesellschaft  
für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

**DVET**

rất xa lạ với các công nghệ mới. Lúc đó, nếu không được tổ chức đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc, người lao động dễ bị sa thải. ([VietnamPlus](#) Ngày 8/7)